



ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

.....

ตามที่ จังหวัดสุโขทัยได้มีประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ นั้น

บัดนี้ จังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๕๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ และคำสั่งจังหวัดสุโขทัยที่ ๑๓๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ข้อ ๔.๓ (๕) การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นายธีรยุทธ ถิ่นเครือจีน
๒	๐๐๒	นายยุทธพงษ์ เรืองโสภา

จังหวัดสุโขทัย ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยนี้ ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และหากภายหลังมีตำแหน่งพนักงานราชการว่างลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน จังหวัดสุโขทัยอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรใหม่ก็ได้

๒. ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ถือว่าผู้ผ่านการเลือกสรรไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

- ๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
- ๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างตามวัน เวลา ที่กำหนด
- ๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวัน เวลา ที่กำหนด

/๓. ให้ผู้ได้รับ..

๓. ให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ชั้น ๔ ศาลากลาง จังหวัดสุโขทัย และจะต้องมีข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ชำนาญงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก เรือเอก หรือเรืออากาศเอกขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มาทำสัญญาค้ำประกัน ตามแบบที่กำหนด รวมทั้งจะต้องนำไปรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายืนด้วย

๔. ในวันที่ทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย